

## ĐM VIỆT CỘNG! CHO TAO CHỬI MÀY MỘT TIẾNG!

**K**hi tôi phổ biến 2 bài viết “*Chuyện Tình Bác Hồ*” và “*Cây Cộng Sản: Cây Cứt Chó*” thì có thân hữu gọi điện thoại hỏi có phải là ông Phan Khôi đã viết bài gọi “Cây Cộng Sản” là “Cây Cứt Chó” và một ông nhà báo nào đó ở hải ngoại gọi Việt Cộng là “bọn chó đẻ”? Chuyện này có thật hay là do tôi “phịa” ra vì sợ... đụng chạm tới VC?

–Về câu hỏi thứ nhất, xin thưa rõ là tôi đã viết theo tài liệu mà nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã lấy ra từ quyển “*Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc*” của học giả Hoàng Văn Chí và đăng lại trong quyển tiểu luận “*Dương Thu Hương và Con Hùm Ngũ*”. Về chuyện nhà văn Phan Khôi bị Tố Hữu “đì” và kết tội phản động là tôi y cứ theo bài viết của nhà văn Hoàng Hải Thủy.

–Về câu hỏi thứ hai, thì xin nói rõ là có ông nhà báo ở hải ngoại gọi bọn VC ở trong nước là bọn chó đẻ, chứ không phải tôi gọi bọn VC là bọn chó đẻ nhưng lại “sợ” nên nói là “có một nhà báo ở hải ngoại”. Nếu nói “sợ” là quả thật tôi “sợ” cái bọn âm binh ma quỷ trên diễn đàn điện tử chuyên nói đen thành trắng, chuyên ăn ngược, nói ngao một cách ngu xuẩn vì ý lại là không ai biết mình là ai để bênh vực bọn băng đảng Việt Tân ma và bọn tay sai một cách mù quáng. Sợ là sợ những vị đã từng là cựu luật sư, dân biểu, giáo sư, bác sĩ, sĩ quan, hiền tài, đã từng là cựu Chủ tịch Cộng Đồng lại đi nhắm mắt nhắm mũi hô hào ủng hộ bọn băng đảng Việt Tân ma và bọn tay sai của chúng. Chứ tôi không sợ VC!

Nhà văn Phan Khôi sống ngay trong lòng cộng sản mà ông còn can đảm viết chuyện mỉa mai “cây cộng sản” là “cỏ cụt Hồ”, là “cây cứt chó”.

Ở một nước tự do, dân chủ như nước Mỹ mà tôi lại đi sợ VC thì cầm bút mà làm gì. Có điều tôi xin thú nhận quả tình tôi “sợ” và “khinh” cái bọn băng đảng Việt Tân tay chân Việt Cộng và bọn tay sai của chúng. Sợ và khinh những tay chính trị hoạt đầu, bọn đảng phái xôi thịt!

Xin lỗi độc giả tôi đã dài dòng khi phải làm cái chuyện ăn cơm mới, nói chuyện cũ.

Xin thưa rõ là ông nhà báo gọi VC là “bọn chó đẻ” là “ký mục gia” Bùi Bảo Trúc (đã chết), tác giả “*Thư Gửi Bạn Ta*”. Trước giờ tôi vẫn chê ông “ký mục gia” này là chỉ chuyên trị chuyện sì-líp, xú chiên và lông nách của phụ nữ; nhưng không hiểu tại sao lần đó ông ta lại “tạc-giăng nổi giận” khi nghe tin nhà cầm quyền VC đã vói tay qua đảo Galang và tìm mọi cách để nhà cầm quyền của đảo này phải phá bỏ tấm bảng tưởng niệm

thuyền nhân. Tác giả “Thư Gửi Bạn Ta” bèn chơi ngay “Thư Gửi Bọn Chó Đẻ Việt Cộng”. Nên nhớ là “Bạn ta” viết thư và ký tên Bùi Bảo Trúc đang hoang các cái, chứ không phải giống như bọn âm binh ma quỷ trên các diễn đàn điện tử.

Nhà thơ Lê Dân cũng đã làm thơ chửi “Đ.M. Chúng Màỵ Bọn Công An” post trên Báo Tổ Quốc bắt đầu bằng những câu “*cực kỳ điển tả*” như sau:

“*Công an  
Chúng màỵ chỉ là bọn côn đồ hạ cấp  
Bọn mặt dơi cuối cấp thấp hèn  
Chúng màỵ chỉ biết hà hiếp dân đen  
Nhưng trước mặt thằng Chệt thì chúng màỵ quì hèn tâu dạ  
Thằng Tàu nó cướp biển  
Giết dân đánh cá  
Chúng màỵ hôm cam chả dám nói một câu nào...*”

\*

Tôi có người bạn tù ở chung trại tù VC ở Hoàng Liên Sơn là anh Nguyễn Đức Trạch. Bạn ta là con của bà nhà văn Tùng Long, anh của nhà văn Nguyễn Đức Lập. Là một cựu sĩ quan Quân Báo của QLVNCH nhưng anh ta rất hiền lành. Ít ai ngờ anh ta lại là ***nhà thơ Trạch Gầm***, tác giả bài thơ “***Cho Tao Chửi Màỵ Một Tiếng***” có nội dung như sau:

“*Đụ má, cho tao chửi màỵ một tiếng  
Đất của Ông Cha sao màỵ cắt cho Tàu  
Ngậm phải củ gì mà mày cứng miệng  
Đảng của mày, chết mẹ... đảng tào lao.  
Chế độ mày vài triệu tay cầm súng  
Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân  
Tao không tin lính lại hèn đến thế  
Lại rụng rời... trước ách ngoại xâm.  
Mày võ ngược. Anh hùng đây trước ngõ  
Sao cứ luôn, cứ cúi, cứ van xin  
Môi liên răng à thì ra vậy đó  
Nó cạp mày, mày thìn thít lạng thình.  
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước  
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu  
Thân phận mày cũng là Lê là Nguyễn  
Hà có gì... mày hèn đến thế sao.  
Chuyện mày làm Toàn Dân đau như thiên  
Mày chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn  
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi  
Cứ đà này... chết tiệt còn sướng hơn.*”

*Đàn gảy tai trâu... xem chừng vô ích  
Giờ mấy nghe tao chửi còn hơn không.”*

Bài thơ chửi VC rất là “*dách lầu*”, phải không?

Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh đã viết về bài thơ này như sau:

*“Ít nhất Trạch Gầm cũng đã văng vào mặt bọn bán nước VC những chữ ĐM mà tôi không đủ ‘chì’ để xin phép chúng cho tôi chửi chúng một tiếng, dù tôi vẫn chửi chúng, chửi hằng ngày, nhưng lại chửi bằng những câu văn hoa, bóng bẩy chỉ có tác dụng làm nhẹ tiếng chửi.*

*Một nét khác trong bức truyền thần vẽ trái tim của người lính mất nước là hai câu:*

*Tao không tin lính lại hèn đến thế  
Lại rụng rời... trước tai ách ngoại xâm*

*Trạch Gầm là một trung úy đại đội trưởng, nhiều năm vào sinh ra tử với trên dưới 100 quân nhân được anh mô tả như ‘8,000 anh em đất Bái Thượng’ của Hạng Võ.*

*Những người lính đó không hèn, dù vị tổng tư lệnh quân đội phản bội họ theo lệnh đồng minh; những người lính vẫn không hèn trong suốt nhiều năm dài bị địch sinh cầm trong những điều kiện vô nhân đạo nhất.*

*Giờ này, 34 năm sau ngày gậy súng, người lính Trạch Gầm vẫn găm vào mặt VC hai chữ ‘Đ.M.’ để hỏi chúng: ‘Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?’”*

\*

Độc giả đã nghe các nhà thơ, nhà văn thuộc giới mày râu “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” chỉ mới đây mới văng tục sùi bọt mép chửi Đ.M. bọn chó đẻ Việt Cộng vì những việc làm bỉ ổi, khốn nạn, đốn mặt của bọn này, phải không?

Cách đây nhiều năm, khi Nguyễn Cơ Thạch còn làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của VC. Khi đến miền Đông Hoa Kỳ, ông Ngoại Trưởng này đã hết hồn khi nghe một vị nữ lưu lại là một ca sĩ nổi tiếng đã hô to: “Đ.M. NGUYỄN CƠ THẠCH!” trong một cuộc biểu tình chống ông ta.

Xin thưa vị nữ lưu này chính là nữ ca sĩ Nguyệt Ánh đấy ạ!

Các ông nhà thơ Trạch Gầm, ký mục gia Bùi Bảo Trúc chưa chắc đã ngon lành bằng nữ ca sĩ Nguyệt Ánh, phải không?

\*

Xin bắt chước các anh chị Bùi Bảo Trúc, Trạch Gầm, Lê Dân, Nguyệt Ánh và... đa số dân chúng ở trong nước, xin “chửi ké” VC một tiếng cho bỏ ghét:

*Đ.M. VIỆT CỘNG! CHO TAO CHỬI MÂY MỘT TIẾNG  
ĐẤT CỦA CHA ÔNG SAO MÂY LẠI CẮT CHO TÀU?*

*LÃO MÓC*



---

*Nguồn: Internet eMail by **Nghiem Nguyen** chuyển*